
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอตากฟา  

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลตากฟา 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางวัชราภรณ แตงหมี  นายอําเภอตากฟา    ประธานกรรมการ 
๒. ร.ต.ท.ชยุต เพ็งบุญ  (แทน) พระเทพปญญาภรณ รองเจาคณะภาค ๔ ประธานท่ีปรึกษาพิเศษ 
๓. พ.ต.ต.คมจักร เสนห  (แทน) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรตากฟา  กรรมการ 
๔. นพ.อํานาจ นอยขํา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา   กรรมการ 
๕. นางเย็นจิต จองหนาน  พัฒนาการอําเภอตากฟา    กรรมการ 
๖. นางรุงอรุณ ละคํามา  (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองตากฟา  กรรมการ 
๗. นายสมชาย สุมประดิษฐ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ กรรมการ 
๘. นายชัยณรงค เกลียวสีนาค (แทน) ประธานศูนยคุณภาพการศึกษาอําเภอตากฟา กรรมการ 
๙. นายถนัดกิจ สังขสุด  ประธานชมรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
๑๐. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอตากฟา  กรรมการ 
๑๑. นายดนุ ธนกิจวรบูลย นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ  กรรมการ 
๑๒. นางอรษา มาดีประเสริฐ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอตากฟา กรรมการ 
๑๓. นางอรวรรณ ตั้งจิตรวัฒนากุล อรวรรณฟารม      กรรมการ 
๑๔. นางวนิดา เธียรธัญกิจ ขาราชการบํานาญ    กรรมการ 
๑๕. นางเสาวนีย จีนประชา ประธานกลุมสตรีอําเภอตากฟา   กรรมการ 
๑๖. นายสกล คลังพลอย  สาธารณสุขอําเภอตากฟา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ตากฟา กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
๑๘. นางสุวรรณ ทานทา  (แทน) นายประวิทย เชียงมาว   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
๑๙. นางมลธีรา ชางแกว  ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ) กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม 

๑. พระครูนิทัศนธรรมโสภิต เจาคณะอําเภอตากฟา    ติดภารกิจ 

๒. ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายบริหารงานปกครองอําเภอตากฟา    ติดราชการ 

๓. ประธานชมรมกํานันผูใหญบานอําเภอตากฟา     ติดราชการ 

๔. ครูใหญโรงเรียนพิพัฒนศึกษา       ติดราชการ 

 

 

 

๒/ผูเขารวมประชุม... 



 
 

-๒- 

ผูเขารวมประชุม 

๑. น.ส.ยุพา ไพรจําปาเพชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานพุมะคา 

๒. น.ส.นงคนุช บุญพวง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานดํารงรักษ 

๓. นางรัชดา เรืองนิล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานใหมสามัคคี 

๔. นางยอดกมล สุทธิเศวต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานลําพยนต 

๕. นางวัชรีย อ๊ึงเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานไตรคีรี 

๖. นายวศรณกฤษณ ศรีเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานซับสําราญ 

๗. นายกณวรรธ บุญม่ัง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานหนองใหญ 

๘. นายนิรันดร สาระชาติ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานหนองสรอยทอง 

๙. นายสายัญ ปอมเปยม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานหนองเสลา 

๑๐. นางเนตรชนก สิงหประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานแคทราย 

๑๑. นายณรงคศักดิ์ เชลงวิทย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผอ.รพ.สต.บานพุขม้ิน 

เปดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยนางวชัราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา เปนประธานฯ การประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นางวัชราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา ประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ (พชอ.) อําเภอตากฟา ไดกลาวเปดการประชุมวา “การประชุมครั้งนี้  เปนการประชุมครั้งแรก ของ

คณะกรรมการ พชอ. ชุดนี้ ซ่ึงหลังจากท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

พ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวัน    

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และใหแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช คือภายในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑        

ซ่ึงอําเภอตากฟา ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอตากฟา ตามคําสั่งอําเภอ   

ตากฟา ท่ี ๒๐๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ีงตามคําสั่งฯ มีคณะกรรมการฯ จํานวน ๒๑ คน และ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาพิเศษ ๒ ทาน ซ่ึงเปนไปตามขอ ๗ (๑) (๒) (๓) และขอ ๑๑ วรรคสอง แหงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามสําเนาคําสั่ง

ท่ีทุกทานไดรับไปแลว  

สําหรับจุดมุงหมายโดยรวมแหงระเบียบฯ นี้ คือ “การบําบัดทุกข บํารุงสุข ผนวกกับการสรางภาวะสุขภาพ 

ท่ีดีใหกับพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอตากฟาของเรา โดยการบูรณาการจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนสวนราชการ 

สวนทองถ่ิน ทองท่ี เอกชน องคกรตาง ๆ รวมถึงความรวมมือจากพ่ีนองประชาชนทุกคน การพัฒนาคุณภาพชีวิตนี ้

“ไมใชเรื่องยาก แตก็ไมงาย” เนื่องจากตองพัฒนาคุณภาพในชีวิตในหลายดาน หลายมิติ ทําอยางไร ท่ีจะใหพ่ีนอง 

 

 

๓/ประชาชน... 



 
 

-๓- 

ประชาชน “กินอ่ิม นอนหลับ” มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต การหลับนอน หลับไดอยางสบายใจ สวมใสเสื้อผา  

ท่ีสะอาด บานเรือนและบริเวณโดยรอบสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มีการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธี (คัดแยก

ขยะ เปยก แหง อันตราย ไดอยางถูกตอง) และการใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกอบอาชีพ เหลานี ้  

เปนตน  

ขอยกตัวอยาง นโยบายดานการกําจัดขยะของจังหวัดลําพูน มีนโยบาย “ปลอดขยะเปยก” โดยใหแตละ

ครัวเรือน นําถังพลาสติกท่ีตัดกนถังออก แลวนําไปฝงลงในดินดานขางหรือดานหลังบาน ลึกลงในดิน ๑ ใน ๓ ของ

ความสูงของถัง หลังจากท่ีแตละครัวเรือนประกอบหรือรับประทานอาหารแลว จะมีเศษขยะเปยกจํานวนหนึ่ง ให

นําไปท้ิงลงในถังพลาสติคนี้แลวใชฝาปด เพ่ือปองกันแมลงวัน สัตวคุยเข่ีย และกลิ่น หมักไวนานเกินกวา ๓ เดือน 

สามารถนําไปใชเปนปุยได นอกจากนี้ ยังให อปท.ทุกแหง มีการคัดแยกขยะ พวกขวดพลาสติค แกว เหล็ก หรืออ่ืน ๆ 

ท่ีมีมูลคา จัดทําเปนผาปาขยะ นํามาขายใหผูรับซ้ือของเกา แลวนําเงินกลับไปจัดซ้ือถังขยะ ไวรองรับขยะจาก

บานเรือนประชาชนในพ้ืนท่ี” จะเห็นไดวา แคเราจัดการขยะเรื่องเดียว ไดประโยชน ๒-๓ เรื่อง ไดแก ๑) ไดกําจัด

ขยะและสิ่งปฏิกูล ๒) ไดปุยชีวภาพไวใชประโยชน ลดการใชปุยเคมี ๓) สิ่งแวดลอมดี ไมมีมลพิษ เปนตน จึงมุงหวังวา

ในวันนี้ คณะกรรมการ พชอ. อําเภอตากฟาทุกทาน ขอใหชวยกันระดมความคิดเห็นวา อําเภอเราจะขับเคลื่อน

ประเด็นใดดี ท่ีจะใหทุกภาคีเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินการ เกิดการบูรณาการ และตอเนื่อง สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน ของพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอตากฟาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

ประธานฯ - ขอใหเลขานุการ พชอ. ไดชี้แจงรายละเอียดไปตามวาระท่ี ๔ นี้ตามลําดับ 

นายสกล คลังพลอย สาธารณสุขอําเภอตากฟา เลขานุการ พชอ.ฯ ไดนําเสนอขอมูลบริบทของอําเภอ    

ตากฟา ใหคณะกรรมการฯ รับทราบพอสังเขป ดังนี้ 

ตามวาระท่ี ๔.๑ ในสวนของสถานะสุขภาพตามกลุมวัย พบปญหาสุขภาพ โดยแบงตามกลุมวัยและ        

ภัยสุขภาพ ดังนี้ 

๑. กลุมเด็กปฐมวัย (อายุ ๐ – ๕ ป) และสตรี ปญหาสุขภาพท่ีพบ ไดแก เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการลาชา 

หญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภครั้งแรก กอน ๑๒ สัปดาห และหญิงตั้งครรภฝากครรภครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ (ต่ํากวา

เกณฑท่ีกําหนด) เปนตน 

๒. กลุมวัยเรียน (อายุ ๖ – ๑๔ ป) ปญหาสุขภาพท่ีพบ ไดแก ภาวะเด็กอวน (เปาหมายไมเกินรอยละ 

10) ซ่ึงเกินเกณฑท่ีกําหนด, สภาวะฟนดี (Cavity free) ของฟนแทในเด็กอายุ ๑๒ ป (ป.๖) (ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด) 

 

๔/๓.กลุมวัยรุน... 



 
 

 
-๔- 

๓. กลุมวัยรุนและนักศึกษา (อายุ ๑๕ – ๒๑ ป) ปญหาสุขภาพท่ีพบ ไดแก วัยรุนตั้งครรภ (เปาหมาย
เกิน 50 ตอพันฯ วัยรุนตั้งครรภซํ้า (เปาหมาย ไมเกินรอยละ 10) (อัตราการคุมกําเนิดต่ํากวาเกณฑ)  

๔. กลุมวัยทํางาน (อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) ปญหาสุขภาพท่ีพบ ไดแก โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย หลอดเลือดสมองฯ มะเร็งฯ) (อัตราปวยมีแนวโนมสูงข้ึน) ภาวะอวนลงพุง 
และโรคจากการประกอบอาชพี (เกษตรกรรม)  

๕. กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) และคนพิการ ปญหาสุขภาพท่ีพบ ไดแก ผูสูงอายุมีแนวโนมสูงข้ึน 
มีปญหาสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะโรคเรื้อรังตาง ๆ ความพิการ ปญหาการอยูตามลําพัง ไมมีคนดูแล หรือไมมีอาชีพ 
ไมมีรายได เปนตน 

นอกจากนี้ ยังพบภัยสุขภาพ ท่ียังเปนปญหาสําคัญของอําเภอตากฟา ไดแก โรคไขเลือดออก โรควัณโรค 
โรคอุจจาระรวง ปญหาดานการคุมครองผูบริโภค และปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงแตละปญหา แตละ
กลุมวัย ลวนมีความเชื่อมโยงกัน จึงขอนําเสนอเปนแนวทางใหคณะกรรมการฯ ทุกทานไดรวมกันคิด และรวมกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ีนองประชาชนอําเภอตากฟาของเรา ใหมีความยั่งยืนตอไป 

ตามวาระท่ี ๔.๒ ในสวนของปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ไดแก ปจจัย
ดานปจเจกบุคคล เชน พฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อ พันธุกรรม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน ดานกายภาพ ดาน
ชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การคมนาคมขนสง เศรษฐกิจ การเมืองฯ ปจจัยดานระบบบริการ
สุขภาพ เชน คุณภาพและประสิทธิภาพ การเขาถึง ความครอบคลุมของการใหบริการ และปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ เชน 
ภัยธรรมชาติ ทุนทางสังคม พฤติกรรมตามกลุมวัย เหลานี้เปนตน ลวนมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท้ังสิ้น 

ตามวาระท่ี ๔.๓ การดําเนินงานของอําเภอตากฟาท่ีผานมา ดวยระบบสุขภาพอําเภอ (District Health 
System: DHS) ท่ีสะทอนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้  

ป ๒๕๕๖ ดําเนินงานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในตําบล Long Term Care จนถึงปจจุบัน 
ป ๒๕๕๗ เพ่ิมประเด็น ODOP ดําเนินงานการควบคุมปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) เนนการจัดการ

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จนถึงปจจุบัน  
ป ๒๕๕๘ เพ่ิมประเด็น ODOP ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกระดับอําเภอ จนถึงปจจุบัน 
ป ๒๕๕๙-๖๐ เพ่ิมประเด็น ODOP ดําเนินงานดานความปลอดภัยทางถนน อําเภอตากฟา มาจนถึง

ปจจุบัน และท่ีสําคัญ ไดจัดตั้ง “กองทุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูยากไรอําเภอตากฟา”ข้ึน ปจจุบันมีเงินในบัญชี
ของกองทุนฯ ไวคอยใหความชวยเหลือฯ มากกวาสีแสนบาท 

ป ๒๕๖๑ เริ่มดําเนินงานภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ และดําเนินงานตามประเด็น ODOP ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนตอเนื่องตอไป 

วาระท่ี ๔.๔ นางวัชราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา ประธานกรรมการ พชอ.ฯ ไดกลาววา “จาก

ภาพรวมท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ คณะกรรมการทุกทาน คงจะเห็นจุดแข็ง จุดออน เห็นภาพความเปนอําเภอตากฟาแลว 
จึงขอหารือจากคณะกรรมการ พชอ.ตากฟาทุกทาน ชวยกันเสนอประเด็นการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวอําเภอตากฟาดวยคะ  

นายแพทยอํานาจ นอยขํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลตากฟา เสนอความคิดเห็นวา “ท่ีผานมาอําเภอเรา มี

การดําเนินงาน หรือการใหความชวยเหลือในลักษณะการดูแลปจเจกบุคคลมากกวา แตยังไมมีการดําเนินงานท่ีมี

ผลกระทบตอพ่ีนองประชาชนทุกกลุมวัยในภาพรวม ซ่ึงจุดมุงหมายของการดําเนินงาน พชอ. มุงเปาไปท่ีประชาชนมี

สุขภาวะท่ีดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในท่ีสุด ดังนั้น ประโยคท่ีวา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” บวกกับ “สาธารณสุข”  

๕/ตองขยับ... 



 
 

-๕- 

ตองขยับออกมาจากปจเจกบุคคล ควรเลือกกิจกรรมท่ีไมใชหนาท่ีหลักของหนวยงานใด มีผลกระทบตอประชาชนใน

วงกวางและโดยรวม มีการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันอยางแทจริง ผมจึงขอเสนอประเด็นการขับเคลื่อน   

ดวย พชอ. ของเรา ไดแก ๑) การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม และ ๒) การดําเนินงานอาหารปลอดภัย ซ่ึงท้ัง         

๒ ประเด็นดังกลาวนี้ หากมีการขับเคลื่อนอยางจริงจัง ทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องแลว 

จะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนไดอยางแนนอน 

นายสกล คลังพลอย สาธารณสุขอําเภอตากฟา เลขานุการฯ พชอ. ไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา “จาก

ขอมูลการสํารวจปริมาณขยะของกรมควบคุมมลพิษ ป พ.ศ.๒๕๕๙ เก่ียวกับปริมาณขยะของชุมชนท่ัวไป พบวา เปน

ขยะท่ียอยสลายได ประมาณ ๖๔% เปนขยะท่ัวไปท่ีไมยอยสลายโดยงาย เชน โฟม ถุงพลาสติก ประมาณ ๓% เปน

ขยะอันตราย อีกประมาณ ๓% และอีกประมาณ ๓๐% เปนขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช (reuse, recycle) ใหมได 

ยกตัวอยาง เทศบาลตําบลตากฟา มีคาใชจายการกําจัดขยะประมาณ เดือนละ ๓ แสนบาท ขยะท่ีสงไปกําจัด เปน

ขยะท่ียังมิไดคัดแยก หากมีการคัดแยกขยะท่ีดี จะสามารถลดคาใชจายไดเปนอยางมาก ดังนั้น ปญหาเรื่องการ

จัดการขยะ จึงประเด็นการขับเคลื่อนท่ีนาสนใจท่ีจะดําเนินการ ควบคูไปกับการดําเนินงานอาหารปลอดภัย ไดอีก

ดวย”   

นางวัชราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา ประธานกรรมการ พชอ.ฯ เห็นดวยกับการขับเคลื่อนท้ัง          

๒ ประเด็นท่ีเสนอมา และกลาวเสริมวา “การกําจัดขยะ เปนนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและ

ของรัฐบาล ท่ีจะตองดําเนินการอยางจริงจัง อีกท้ังทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ควบคุม กํากับติดตามเรื่องนี้

อีกดวย อําเภอตากฟาเราถาลองใชแนวคิดดําเนินงาน “อําเภอตากฟา ปลอดขยะเปยก” โดยใหบาน วัด โรงเรียน 

สถานท่ีราชการ ผูประกอบการรานคา ผูจัดการ/เจาของท่ีดินใหเชาตลาดนัดฯ รวมกันคัดแยกขยะเปยกออก กอนท่ี

จะนําไปท้ิงลงถังขยะ สวนดานอาหารปลอดภัย เรารูกันอยูแลววา สารเคมีเปนตัวกระตุนกอมะเร็ง ควรเนนการปลูก

พืชผักไวรับประทานเอง มี “ตูเย็นขางบาน” ดีกวาซ้ือผักจากตลาดแลวนําไปใสตูเย็นเพ่ือรอวันเนาเสีย ควร

ดําเนินการเริ่มตั้งแต รานปลอดภัย อาหารปลอดภัย ใหครบวงจร” 

คณะกรรมการฯ ทานอ่ืน ๆ จะเสนอประเด็นอะไรเพ่ิมเติมอีกไหมคะ หรือเห็นดวยกับท้ัง ๒ ประเด็นท่ีได

เสนอข้ึนมาแลวนี้ไหมคะ? เชิญแสดงความคิดเห็นคะ 

นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอําเภอตากฟา ไดแสดงความคิดวา “การมองถึงความยั่งยืน และเปนการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ หากมีบาน หมูบาน ตําบลหรือองคกรใด สามารถดําเนินการไดดี เปนตนแบบใหกับแหงอ่ืนหรือ
บุคคลอ่ืนได ควรมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรใหดวย ซ่ึงเปนวิธีการใหกําลังใจแกคนทําความดี”  

นายถนัดกิจ สังขสุด นายกองคการบริหารสวนตําบลตากฟา ประธานชมรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอตากฟา ไดกลาวเสริมวา “อบต.ตากฟา ไดจัดทําธนาคารขยะข้ึน ซ่ึงจากการประเมินผลเบื้องตน พบวา มี

ผูสนใจเขารวมกิจกรรมมากข้ึน และมีแนวคิดจะจัดการประกวดระดับหมูบาน อยากจะขออนุญาตทานประธานฯ    

ไดโปรดลงนามเปนเกียรติบัตรใหกับผูชนะเลิศดวย และในสวนของการกําจัดขยะเปยก กําลังดําเนินการใน         

บางหมูบานกอนครับ” 

 

 

๖/นางวัชราภรณ... 



 
 

-๖-  

นางวัชราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา ประธานกรรมการ พชอ.ฯ กลาววา “ยินดีอยางยิ่งท่ีจะสนับสนุน

การดําเนินงานของทานนายก อบต.ตากฟา ขอใหเสนอเรื่องข้ึนมาใหทราบ และยินดีจะลงนามให” 

หากคณะกรรมการ พชอ.ฯ ไมเสนอประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม ขอใหทุกทานลงมติ หากเห็นชอบกับท้ัง ๒ ประเด็น

ใหยกมือสนับสนุนข้ึน 

สรุปวา คณะกรรมการ พชอ.ตากฟาทุกทาน เห็นชอบและลงมติอยางเปนเอกฉันท ใหอําเภอตากฟารวมกัน

ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพ่ีนองประชาชนชาวอําเภอตากฟา ไดแก 

๑) การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

๒) การดําเนินงานอาหารปลอดภัย 

นอกจากนี้ ประเด็นการขับเคลื่อนท่ีผานมา เชน การชวยเหลือผูยากไรและผูดอยโอกาส การดําเนินงาน

ความปลอดภัยทางถนน การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง ก็ขอใหดําเนินการ

ตอไป อยางตอเนื่อง  

นายสกล คลังพลอย สาธารณสุขอําเภอตากฟา เลขานุการฯ พชอ. เสนอวา ขอใหประธานชมรมองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอตากฟา คือทานนายกถนัดกิจ สังขสุด นายก อบต.ตากฟา เปนประธานคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมครับ”  

นางวัชราภรณ แตงหมี นายอําเภอตากฟา ประธานกรรมการ พชอ.ฯ กลาววา “เกษตรอําเภอตากฟา นาจะ

เขามามีสวนรวมในประเด็นการดําเนินงานอาหารปลอดภัย มอบหมายใหสาธารณสุขอําเภอตากฟา ในฐานะ

เลขานุการ ประสานงานกับเกษตรอําเภอตากฟามารวมดําเนินการดวย” 

อําเภอตากฟาของเรา ไดประเด็นการขับเคลื่อนฯ แลว ขอใหผูท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ จัดทําแผนงาน/โครงการฯ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ และใหนําเสนอ

ความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป ในชวงตนเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามท่ีเสนอ ใหฝายเลขานุการและผูเก่ียวของ ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

หากคณะกรรมการฯ ไมมีประเด็นใดท่ีจะเสนอหรือหารือเพ่ิมเติม ขอปดการประชุมครั้งนี้คะ 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 

              

 (นายธนกฤต พงศภูมิพิพัฒน)    (นายสกล คลังพลอย) 

      นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ            สาธารณสุขอําเภอตากฟา 

    ผูจดบันทึกการประชุม              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


